

ประเด็น	ความคืบหน้าการดำเนินการ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
<p>2.4 ด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>- ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ Notorious Markets</p> <p>พื้นที่สีแดง พื้นที่สีเหลือง พื้นที่อื่นๆ และการละเมิดบนอินเทอร์เน็ต</p>	<p>ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (คทป.) ครั้งที่ 2/2559 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบและมอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ตำรวจนครบาล ตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจภูธรจังหวัด กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร กอ.รมน.จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา และภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ เป็นต้น โดยมีผลบูรณาการการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>1) ผลการปราบปรามในพื้นที่ Notorious Markets 13 พื้นที่ ที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) กำหนดว่ามีสถานการณ์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างรุนแรง สรุปได้ดังนี้</p> <p>1.1) ไม่พบการละเมิดแล้วรวม 2 พื้นที่ ได้แก่ (1) ตลาดนัดริมถนนวิฑูย (2) ย่านการค้าสะพานเหล็ก</p> <p>1.2) ไม่พบการจำหน่ายสินค้าละเมิด หากพบก็มีเพียงเล็กน้อย ไม่มีนัยสำคัญรวม 6 พื้นที่ ได้แก่ (1) ศูนย์การค้า MBK (2) ย่านการค้าบ้านหม้อ (3) ย่านการค้าคลองถม (4) ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่าประตูน้ำ (5) ตลาดนัดจตุจักร (6) ตลาดโรงเกลือจังหวัดสระแก้ว</p> <p>1.3) ดำเนินการเพิ่มเติมใน 2 พื้นที่ ได้แก่ (1) หาดป่าตอง (2) หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการละเมิดลดลงกว่า 75 เปอร์เซ็นต์</p> <p>1.4) ได้มีการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (IPEC) รวม 6 พื้นที่ ได้แก่ (1) ศูนย์การค้า MBK (2) ตลาดนัดจตุจักร (3) ตลาดโรงเกลือจังหวัดสระแก้ว (4) หาดป่าตอง (5) หาดกะรน (6) ตลาดเจ้าฟ้า จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจตราอย่างเข้มงวด</p> <p>1.5) เป้าหมายการดำเนินการในลำดับต่อไป จะมุ่งไปยังอีก 3 พื้นที่ ได้แก่ (1) ย่านการค้าพัฒนาพงษ์ (2) ย่านการค้าริมถนนสุขุมวิท ระหว่างซอย 3-19 (3) ห้างสรรพสินค้า IT CITY พัทยา ซึ่งการละเมิดลดลงกว่า 60 เปอร์เซ็นต์</p> <p>2) การดำเนินการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ศูนย์การค้า แพลทินัม ประตูน้ำ</p> <p>ภายหลังจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ได้จัดประชุมหารือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำรวจปอศ. และผู้บริหารศูนย์การค้าแพลทินัม ประตูน้ำ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ กอ.รมน. สวนรื่นฤดี กรุงเทพฯ เพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ศูนย์การค้าแพลทินัม ประตูน้ำ ต่อมากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประสานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ศป.3 กอ.รมน. ตำรวจนครบาล ตำรวจปอศ. และภาคเอกชนเจ้าของสิทธิรวม 9 บริษัท จัดกำลังเข้าร่วมตรวจแนะนำผู้ค้า ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ผลการปฏิบัติในการตรวจร้านค้า/แผงลอย จำนวนประมาณ 2,497 ราย พบร้านค้า/แผงลอย ที่มีการจำหน่ายสินค้าที่น่าสงสัยว่าจะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวม 87 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.4 ซึ่งส่วนใหญ่มีปริมาณสินค้า ที่น่าสงสัยว่าจะละเมิดเพียงเล็กน้อย อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า เข็มกลัด เครื่องสำอาง เป็นต้น</p> <p>3) การปราบปรามผู้กระทำละเมิดรายใหญ่ในเดือนตุลาคม 2560 มีการจับกุมแหล่งผลิตและร้านค้าส่ง รวม 2 คดี ผู้ต้องหา 1 คน ยึดของกลางได้ 174,992 ชิ้น</p>

4) ผลการปราบปรามในภาพรวมล่าสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมศุลกากร ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 จับกุมและตรวจยึดได้รวม 7,589 คดี ยึดของกลางได้ 4,471,585 ชิ้น

5) การประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

5.1) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 กรมฯ ได้ส่งผอ.สปป. เจ้าหน้าที่สปป. และเจ้าหน้าที่สำนักงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับมาตรการนำผ่านสินค้า ซึ่งผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขอให้คงรายการสินค้าตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง สินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2559 ไว้ตามเดิมรวม 2 รายการ คือ

(1) สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม หรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

(2) สินค้าแถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) แผ่นบันทึกเสียง (คอมแพ็คดีสก์) แถบบันทึกภาพ (วีดีโอเทป) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือหรือสินค้าอื่นใดที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

โดยมีเหตุผล คือ สินค้าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ในการพิจารณาสถานะประเทศคู่ค้าตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของประชาชน

5.2) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 กรมฯ ได้จัดทำบันทึก เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามแบบฟอร์มที่ปรับปรุงใหม่ โดยมี 3 แบบฟอร์ม ได้แก่แบบฟอร์มด้านการตรวจสอบพื้นที่ น่าสงสัยว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าละเมิดแบบฟอร์มจับกุมร้านค้าที่ละเมิด และแบบฟอร์มด้านการรณรงค์การไม่ละเมิด เสนอต่อปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิจารณา ซึ่งต่อมา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้มีบัญชาเห็นชอบและมอบกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค แจ้งพาณิชย์จังหวัดดำเนินการต่อไป

5.3) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 กรมฯ ได้ส่งวิทยากรไปบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (ทีโอพี ซูเปอร์มาร์เก็ต) จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม Specialist Training เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

6) การส่งเรื่องที่เกี่ยวข้องทรัพย์สินทางปัญญา ร้องขอตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 20 ได้กำหนดมาตรการในการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อให้มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลาย หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยื่นคำร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอำนาจ ขอให้คำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น ออกจากระบบคอมพิวเตอร์นั้น

ในเดือน ตุลาคม 2560 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ส่งเรื่องต่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ร้องขอตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา ไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวม 7 เรื่อง

7) การรณรงค์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช่สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ที่ศูนย์การค้า MBK

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายสมบูรณ์ เฉยเจริญ ผอ.สปป. เป็นผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญาเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช่สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ โดยมีนายศตวรรษ หลีกแหลม ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม อาทิเช่น กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการเคารพสิทธิของผู้อื่น เพื่อตอบสนองนโยบายในการแก้ปัญหา และปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของรัฐบาล ตลอดจนสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยต่อไป